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M a e j o  V i s i o n

บทความพิเศษ

“การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน” 
ศาสตรพระราชา กับการพัฒนาประเทศไทย

ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล

รองศาสตราจารย 
ประธานอาจารยประจําหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม

ผูชวยศาสตราจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน

คณะเศรษฐศาสตร
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร เปนพระมหากษัตริยลําดับที่ 9 แหง
ราชวงศจกัร ีบางครัง้พระนามของพระองคไดถกูเรยีกขาน
จากประชาชนชาวไทย ที่ตางเทิดทูนบูชาพระองคทาน
อยางหาท่ีสุดมิไดวา “ในหลวง” “พอหลวง” “พอของ
แผนดิน” ตลอดพระชนมชีพของพระองคที่ทรงครอง
สริริาชสมบตั ิ70 ป ซึง่ยาวนานทีส่ดุ ไมมพีระมหากษตัรยิ
พระองคในโลกเสมอเสมือน ทรงตรากตรําพระวรกาย 
ทรงงานอยางหนักโดยมิรูเหน็ดเหนื่อย ทรงบําบัดทุกข
บาํรงุสขุใหแกพสกนกิรของพระองค ผานโครงการตาง ๆ   

อกีสิง่หนึง่ทีผู่เขยีนใครขอนาํเสนอเรือ่งราวทีเ่กีย่วของ
กับแนวคิดของศาสตรพระราชาท่ีถายทอดโดยตรงจาก ดร. สุเมธ 
ตันติเวชกลุ บนัทึกไวในหนงัสอื 1 ทศวรรษการพัฒนาภูมสิงัคม
อยางยั่งยืน

“ยอนกลบัไปตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาไปถวายงานในป 2524 
ก็ยังไมคอยรูสึกอะไร ก็เปน mission หนึ่ง เปน job หนึ่ง 
ที่ไดรับมอบหมายมา มันตองใชเวลาบมฟกองคความรู และ 
refl ection อะไรตออะไรตาง ๆ เปนเวลาถึง 20 ป ซ่ึงนานมาก
นะครับ มันก็คอยๆ สุกงอมขึ้นตามลําดับ โดยสายตาที่ผมมอง
โครงการพระราชดํารนิั้น ผมอาจจะไมมองเหมือนคนอื่นทีเ่ขา
มองกัน คือทั่ว ๆ ไปที่สังเกต เขามองโครงการเปนโครงการ 
โครงการน้ํา โครงการดิน โครงการปา ฟนฟูปา โครงการนูน
โครงการน่ี แตเปนระยะเวลากอนหนาน้ัน เปนเวลานาน ส่ิงท่ีทาน
พระราชทานมันมีเหนือกวาโครงการนั้นอีก แนนอนนี้ สาระ
ของโครงการมันก็เปนโครงการน้ันแหละ จุดมุงหมาย ชวยเหลือ
ชาวบานโดยตรงบาง อะไรตออะไรบาง แตลึก ๆ ลงไป ผม 
fi nd out วาแทท่ีจริงไดพระราชทานกระบวนการวิธีคิด วิธีทํา 
และก็หาทางออกอะไรตออะไร โดยใหเกิดประโยชนกับแผนดิน
และพระสกนิกรของพระองค และรวมท้ังหมดเปนส่ิงท่ีเราเรียกวา 
องคความรูน้ันเอง ท่ีน้ีถาปลอยเอาไวอยางน้ีแลว ผลสุดทาย 
กไ็มมอีะไรสรางสรรคข้ึนมานะครบั กเ็ปนเรือ่งจาํนวนโครงการ
อยางท่ีเราชินปาก ไมวาหนวยไหนท่ีเขามารับผิดชอบ บอกสามพัน
ส่ีพันโครงการ แตสาระสําคัญอาจกลับถูกทอดทิ้งไป 
ดวยองคความรูที่ผมวาเปนสิ่งที่เหนือ เหนือกวาโครงการ

เชน โครงการตามพระราชประสงค โครงการหลวง โครงการในพระบรมราชานุเคราะห โครงการตามพระราชดําริฯ รวมแลว
มากกวา 4,000 โครงการ ตลอดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นับเปนโชคดีของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแมโจ ที่มีบุคคล
ทานหนึ่งไดสนองงานภายใตเบื้องพระยุคลบาทอยางใกลชิด และทานไดมอบสมบัติที่คายิ่ง คือ ศาสตรของพระราชาฝากไว
บนแผนดินแมโจแหงนี้ นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา

กวาจะเปนภูมิสังคม
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได

เขียนบันทึกไวในสมุดเย่ียมของหลักสูตรการพัฒนา
ภูมิสังคมอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ดังนี้
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อีกนะครับ เพราะวาไมมีกาลเวลา และก็ “อกาลิโก” เปนส่ิงท่ี
มีคุณคาที่พระองคทานท้ิงไว แตกลับไมมีใครเหลียวแล ที่นี้
จะรวบรวมประมวลอยางไร ผมก็คิดวาเปนเร่ืองยากเหมอืนกนั 
คร้ันจะพิมพตํารับตําราข้ึนมา มันก็เปนรวบรวมเอาเร่ืองราวตางๆ 
มารวบรวมเปนเลม ซึง่ผมกพ็ยายามทาํอยูนะ ตอนเปนเลขาธกิาร 
กปร. ก็ไดออกหนังสือมาเปนระยะๆ แตคิดวามันนาจะพัฒนา
อะไรใหมันเหนือไปกวาน้ัน มันถึงไดคิดขึ้นมาไดวา มันควร
จะถึงเวลาแลวที่คนไทยจะไดมีโอกาสไดเรียนรู เรื่องความรู
ความหมายตางๆ และในฐานะทีเ่คยเปนผูบรหิารมหาวทิยาลยั 
ไมวาจะเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ และบางแหงก็เปนนายกสภา
ดวยซํ้าไปน้ัน ผมเห็นจุดออนของการศึกษาของไทยประการหน่ึง
คือ มักจะเรียนรูในเรื่องสากล และคลั่งสากล ผมอยากจะขีด
เสนใตคําวา “คลั่ง” ทุกมหาวิทยาลัยก็ไมมีมหาวิทยาลัยไหน 
จะประกาศข้ึนมาวา ผมขอเปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางองคความรู
ที่เกี่ยวกับประเทศไทย จะไปสากลลูกเดียว ไมวาจะอยู
ในกรุงเทพ ในตางจังหวัด จะอยูไกลโพนอะไรตออะไร สากล ๆ 
บางทีก็พูดไปโดยไมไดเขาใจ คําวา “สากล” คือ อะไร เพราะง้ัน
แนวโนมการศึกษาของเราน้ันมักจะเอนเอียงไปในการรักษา ไปใน
การรับรูรับทราบ เลาเรียนในตําราฝร่ัง โดยสรุปคราว ๆ  นะครับ 
เรียนฝร่ัง วิธีการฝร่ัง ทฤษฏีฝร่ัง และผลสุดทายคนไทยคิดแบบฝร่ัง 
และผลสุดทาย มันมีประโยชนอะไรเลย ถามวากลับมาดานส่ิงท่ี
พระเจาอยูหัวเห็นวาทรงคิดอยูใน context ของประเทศไทย
อยูตลอดเวลา ท้ังวิชาความรูเปนสากลน่ันเองนะ เพราะวาไมได
แตกตางกนั แตตองใชพืน้ฐานของเมอืงไทยนัน้เอง เพราะฉะนัน้
ก็ตรงกับคําแรก ท่ีไดพระราชทานและอัญเชิญมาเปนหลักสูตรน้ี 
ตองคํานึงถึง “ภูมิสังคม” ท้ังสภาพส่ิงแวดลอมและผูคน โลกพูดถึง
เรื่องสิ่งแวดลอมและพูดถึงผูคน มันก็มีหลากหลายมิติ
นะครับ บานเมืองเราก็ไมใชบานเมืองเขา ขามแมนํ้าโขงแคน้ีเอง 
สภาพดิน สภาพอะไรตออะไรยังไมเหมือนกันเลย ทั้งที่อาจจะ
พูดจากันรูเรื่อง วัฒนธรรมจารีตประเพณีเหมือนกันกับผูคน 
มันก็ไมใชเหมือนกันหมดทีเดียวนัก ความแตกตางก็มี เพราะ
ฉะนั้นผมก็ติดใจคํานี้มาก ก็เลยสรุปเอามาวาเราจะตองสราง
หลักสูตรเพื่อฝงรากเขาไปอยูในระบบการศกึษาของไทยใหได  
ประการที่สอง พอเมื่อคิดอยางนั้นแลว มีแนวความคิดแลว 
คาํถามผมถดัไป คอื ผมจะฝงสมบตันิีเ้อาไวทีไ่หน ผมกม็านกึถงึ
สถาบันการศึกษาแรกเลยนะ แหงแรกของประเทศไทย
ที่ใหเกียรติผม มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิใหผมก็คือ แมโจ 
ผมก็คิดเลยวาจะฝงท่ีแมโจ ท้ัง ๆ ท่ีผมอยูใกลกับจุฬาฯ 
ธรรมศาสตร อะไรไมรูอยูไกลระยะทาง แตจิตใจใกลกวา 
คือแมโจนะครับ มีความผูกพันอยางนั้น นี่คือเหตุผลประการ
ที่หนึ่ง ประการที่สองเห็นวาพระเจาอยูหัวไดใชแมโจ
มาเปนเวลานานแลว นาที่จะรับเอาอะไรตออะไรมากกวา

มหาวิทยาลัยอ่ืน ประการท่ีสาม ก็เปนซีกของแมโจเอง ท่ีเกิดมี
อาจารยกลุมหน่ึงนะครับ เกิด volunteer กลาย ๆ  วาจะรับอาสา 
เพราะวาซีกเดียวน้ันมันก็ไม work หรอก แตเผอิญอาจารย
กลุมนัน้ จะมใีครบางกไ็ปนกึดกูแ็ลวกนั ทีผ่มพาไปนอนทีช่ะอาํ 
มันก็เลย match กันพอดี ผลสุดทายก็เลยลงเอยที่แมโจ 
โดยความพรอมของความฝน และก็ซีกของความเปนจริงคือ
เหลาอาจารย คณาจารยตาง ๆ นี้ก็อุทิศเวลามากินมานอน
อยูกับเรา ถึงแมเวลาไมนานนักก็ตาม แตอยางนอยก็ไดแสดง
ความปรารถนาขึ้นมา และหลังจากนั้นเราก็จําไดวามันไมใช
เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และอาจารยทั้งหลายก็ใชเวลาอยูกับเรา
เปนปนะครบั เปนปเสรจ็ถงึจะไปสรางโครงสรางของหลกัสูตร
ขึ้นมา พอสรางโครงสรางของหลักสูตรขึ้นมาชัดเจนเลย
ตามความนึกคิดของผม คือตัวมหาวิทยาลัยเอง ตัวคนอยู
สภาพแวดลอมไมเขาใจ จําไดไหมเสนอสภาไปตั้งหลายหน
ก็ไมผานอยางนั้น คือ ไมมีความเขาใจ เพราะฉะนั้นอันนี้เปน 
test case อยางดีเลยนะครับวา แมกระทั่งสถาบันการศึกษา
ก็ไมไดมองงานพระเจาอยูหัวฯ ในสวนที่ตัวเองควรจะมอง 
คือ มองเปน academic มองเปนรูปของโครงการ มองเปนรูป
ของการปฏิบัติ การกระทํา แตไมไดมองไปในลักษณะเปน
องคความรู ผมก็จําไดผมตองออกแรงดวยตัวเองหลายคร้ังดวยกัน 
และแมกระท่ังไปน่ังช้ีแจงในสภาเอง แลวก็ใชแรงผลักดันสวนตัว 
เพราะสวนมากคนแกอยางผมคนก็เกรงใจ บางอยางเขาก็ไม
เขาใจหรอก แตผลสดุทายกต็องอนมุตัดิวยความเกรงอกเกรงใจ 
เพราะไมรูวามันคืออะไร หรือยังไง แตผลสุดทายทางดานบริหาร
ก็ผานมาดวยดี พอผานมาเสร็จแลวเราก็เริ่มตน พอเริ่มตน
อาจารยท้ังหลายก็คงจะจําไดวา ปญหาอุปสรรคมันก็จะเกิดข้ึน
ทันที คือ กระบวนการถายทอดความรูออกไป มันเริ่มมีปญหา 
ทานอาจารยท้ังหลายถึงแมวาจะมาติวกับเราอยูนาน อะไรตออะไร
กย็งัขาดความมัน่ใจทีจ่ะถายทอดตอไป ซึง่กเ็ปนเรือ่งเขาใจนะ 
เพราะอาจารยหลายทานก็ไมมีโอกาสไดรับ รับผานผมนะ
เปนสวนใหญ กด็งูาน ไดรบัการอธบิาย แตไมเคยรบั message 
โดยตรง ไมไดเขาไปฝงลกึอยูในอะไรตออะไรตางๆ แลวสดุทาย
ถาผมไปรับทั้ง course เองมันก็เปนไปไมได เพราะฉะนั้น
ทางออกจะเปนอยางไร ผมกเ็ลยจัดกลุมอาจารยขึน้มา 2 กลุม
ดวยกัน คือหนึ่ง อาจารยในระดับ personality ของเมืองไทย
นะครบั เอามากลุมหนึง่ และอกีกลุมหนึง่คอือาจารยภาคปฏบิตั ิ
อาจารยภาคปฏิบัติน้ันงาย เพราะมีหลายคนไดมีโอกาสถวายงาน 
หลายคนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดมีโอกาสสัมผัสอะไรตออะไร 
คือผูปฏิบัติงานอยูในโครงการพระราชดําริตางๆ อันนี้เปน
รองพ้ืนไวกอน ผมตองเหน่ือยยากอยางมากเลย บางทีตองใชพลัง
สวนตัวไปล็อคคนโนนล็อคคนน้ี อะไรตออะไรมา บอกวาตองมา
บรรยายใหได ก็โชคดีนะเปนบุญกุศลของหลักสูตรน้ีวา
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ผูหลักผูใหญในบานในเมืองก็รับอาสาไป แมวาจะไมใชความรู
ความอานของโครงการพระราชดําริโดยตรงก็ตาม แตวาเปนการ
ปูพ้ืนฐานในองคความรูทัว่ไปเกีย่วกบัประเทศไทย ในสวนรวม
หลักคิด หลักวิธีตางๆ และผมก็เกรงวาคงจะเชิญมาไมไดบอยก็เลย
ใหทําวดีทิศัน ใหทาํอะไรตออะไรอัดเปนหลักฐานไวใชประโยชน
มาเมือ่เราไมสามารถจะเชิญทานท้ังหลาย อยางนอยก็มวีตัถดุบิ
ที่สามารถแพรกระจายขยายผลออกไปได และระหวางนั้น
ทานอาจารยซึง่ไดปพูืน้ฐานมาแลวระหวางกอนตัง้หลกัสตูรนัน้ 
ก็ไดฝกปรือไปดวยในตัว ก็เห็นวาวิธีการดังกลาวนั้นไดผล 
อาจารยทัง้หลายแหลกเ็ริม่มีความม่ันใจขึน้ และกเ็ริม่ถายทอด 
ลงบรรยายเอง อะไรตออะไรเอง เปนระยะๆ จนกระทั่งอยู
ในปจจบุนัผานมา 10 รุน นัน้ก ็progress ขึน้มามาก จนกระทัง่
ถอืวาหลักสูตรสามารถยืนอยูบนขาตนเองไดแลวนะครับ อาจารย
ทั้งหลายแหลก็สามารถสอนได อาจารยภาคปฏิบัติก็ยืนโรง
ของเขาอยูอยางน้ันนะครับ รองขอเขามาก็จะมาบรรยายให ทาง
ดานบริหารจัดการ จัดเตรียมคนอะไรตออะไรก็ไดผานพนไป 
กม็าอกีสวนหนึง่คือเร่ืองสาระ เร่ืองสาระน้ี สาระใหญๆ  กวางๆ 

ไมคอยจะเปนหวงนัก สาระเรื่องที่สองเรื่องการปฏิบัติก็ไมได
เปนหวง เพราะวาในตวัเชยีงใหมเองกม็สีถานทีเ่รยีนรูมากมาย
กายกอง จุดออนอาจจะมีนิดหน่ึงก็คือวา นักศึกษาอาจจะไมคอย
ไดมีโอกาสนอกจากบริเวณเชียงใหมที่ไปดูของจริงไดงายแลว 
ในสวนอื่นที่สภาพภูมิ, สังคม จะแตกตางกันเกินไปนั้นอาจจะ
ไมไดมโีอกาส ความจรงิถาใหดจีรงินัน้ควรจะไดมโีอกาสไดเห็น
เปรียบเทียบภูมิสังคมของอีสาน ของทางเหนือ ของทางใต 
ของภาคกลาง อะไรตออะไร แตแนนอนมันผูกโยงไปกับงบประมาณ
ซึง่มนักย็งัไมพรอม ผมคดิวานาจะใหไดสมัผสัแตละแหง เพราะ
เราเรียนรูภูมิสังคมแตวาไมคอยไดมีโอกาสเปรียบเทียบ 
comparative geosocial นะครับ ขาด connection มันก็ทําให
ขาดความลึกซ้ึงไป อะไรตออะไรไป แตแนนอนเขาเอาอยางทางใต
เราเอาขึ้นมาทางเหนือได วิทยากรอะไรตออะไรได แตมันก็
ไมเหมือนของจริง นาจะมีโอกาสสักครั้งไหม เชน organize 
โดยชยัพฒันาเอง ถาทาํอยางนัน้ไดคอืสมบรูณอยางมากๆ เลย 
เพราะงั้นผมไมหวงแลว”

แมโจ...กําเนิดภูมิสังคม
ภายหลังที่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ไดมีแนวคิดใหสราง

หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยืนข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ 
สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร บุคคลทานแรกที่ผูเขียนจะ
ขอบันทึกไวในประวัติศาสตรของหลักสูตรคือ รศ.สมชาย 
องคประเสรฐิ ทานสงักัดภาควชิาทรพัยากรดนิและส่ิงแวดลอม 
คณะผลิตกรรมการเกษตร และไดบันทึกความทรงจําไวใน
หนังสือ 1 ทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน ดังนี้

“วันหนึ่งเมื่อประมาณกลางป พ.ศ. 2545 ผมไดรับ
คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ คําส่ังน้ัน
กเ็หมอืนคาํสัง่ตัง้กรรมการทัง้หลาย คอืมีกรรมการจาํนวนมาก 

เฉพาะกรรมการมี 21 คน มีคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เปนประธาน และ รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ เปนกรรมการ
และเลขานุการ. ทาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ซ่ึงสาธารณชนรูจักทานดีวาเปนผูใหญท่ีรับสนองงาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มายาวนาน เปนท่ีปรึกษารวมกับ
ทีป่รึกษาอีก 6 ทาน พรอมกบัคาํสัง่แตงตัง้ มหีนงัสอืนดัประชมุ 
วันที่ 27 มิถุนายน 2545 แนบมาดวย เมื่อเห็นคําสั่งแตงตั้ง
ผมก็คิดในใจวา นาสนใจดี หลักสูตรปริญญาโทการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ จะมีหนาตาเปนอยางไร ผมรอเขารวมประชุม
ดวยความอยากรูอยากเห็น

การประชุมครั้งแรกจัดที่หอง 501 ตึกสํานักงาน
อธิการบดี จากการแจงในท่ีประชุม ผมจึงทราบวาความคิดริเร่ิม
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จดัทำาหลกัสตูรปรญิญาโทดังกลา่วเริม่มาต้ังปลายปี	พ.ศ.	2543	
โดยการหารือระหว่าง	ดร.สวัสดิ์	บรรเทิงสุข	กับ	ผศ.ดร.พิสุทธิ์	
เนียมทรัพย์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ในขณะน้ัน.		โดยการเสนอ
ของ	ดร.พิสทุธ์ิ	สภามหาวทิยาลยัแมโ่จเ้หน็ชอบใหบ้รรจหุลกัสตูร
ปรญิญาโทสาขาวชิาการเกษตรตามแนวพระราชดำาร	ิไวใ้นแผน
พัฒนาฯ	ฉบับท่ี	9	โดยให้คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นเจ้าภาพ
ดำาเนินการ.	 การประชุมครั้งที่	 2	 จัดเมื่อ	 วันที่	 23	 สิงหาคม	
2545	ท่ีห้องเดิม	บรรยากาศในช่วงพิจารณาหลักสูตรก็ค่อนข้าง
เงยีบเหมอืนเดมิ.		จากการทีผ่มพดูมากกวา่คนอืน่ในการประชมุ
ครัง้แรก	ทำาใหผ้มรูส้กึวา่ครัง้นีท้กุคนมองและคอยวา่ผมจะพดู
อะไรบ้าง.	ผมจำาสาระที่พดูกนับา้งในระหวา่งการประชมุไม่ได้	
ท่ีจำาได้คือ	ก่อนปิดประชุมผมเสนอว่าควรต้ังคณะทำางานชุดเล็กๆ	
เพ่ือยกร่างมาให้กรรมการชุดใหญ่พิจารณา.	ท่ีประชุมรับข้อเสนอ
ทันที	และให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบหาคณะทำางานมาดำาเนินการ	
โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	มอบหมายให้	ดร.	ลลิต	ถนอมสิงห์	
(ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 ในขณะนั้น)	 มาร่วมเป็น
กรรมการยกร่างหลักสูตรประกอบด้วย	 ดร.สมคิด	 แก้วทิพย์	
ดร.วีรศักดิ์	ปรกติ	ผศ.ดร.รัตนา	โพธิสุวรรณ	ผศ.ดร.ปรารถนา	
ยศสขุ		และ	อ.อนนัต	์ปนิตารกัษ	์เราประชมุกนั	๓	ครัง้ทีอ่าคาร
ปฏิบัติการดินและปุ๋ยชั้นสูง	 เมื่อวันที่	 21-22	ตุลาคม	2545,		
22	 มกราคม	 และ	 21	 กุมภาพันธ์	 2546	 ก็ได้เนื้อหา
ทีป่ระกอบดว้ยชือ่วชิา	วชิาบงัคบั	วชิาเลอืก	คำาอธบิายรายวิชา	
และหัวข้อที่จะสอนแต่ละวิชา	ฯลฯ	มากพอเสนอในที่ประชุม
กรรมการร่างหลักสูตร	(กรรมการชุดใหญ่)	ครั้งที่	3		เมื่อวันที่	
23	 เมษายน	 2546.	 ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่เห็นชอบ
ในหลักการท่ีกรรมการชุดเล็กยกร่างมา	โดยให้ไปจัดทำารายละเอียด
วชิา	course	syllabus	ตามขัน้ตอนตอ่ไป.	เมือ่ถงึขัน้นีห้ลกัสตูร
ที่เริ่มร่างในชื่อ	“การเกษตรตามแนวพระราชดำาริ”	ก็กว้างขึ้น	
กลายเป็น	“การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ”	ไปโดยปริยาย	
เพราะวิชาที่กำาหนดให้เรียนมีส่วนของหลักการพัฒนาแนว
พระราชดำารอิยูม่าก	กอ่นปดิประชมุครัง้นีท้า่น	ดร.สเุมธ	กำาหนด
เลยว่าให้จัดคณาจารย์	 (ที่จะเตรียมไว้เป็นอาจารย์ประจำา
หลกัสตูรประมาณ	10	คน)	ไปศกึษาดงูานโครงการพระราชดำาริ
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นเวลา	1	สัปดาห์	เพ่ือหาข้อมูล	
เรียนรู้งานพระราชดำาริ	 แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 และสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้รับสนองพระราชดำาริฝ่ายต่างๆ	โดยกำาหนด
ให้ไปถึงบา้นพกั	สำานกังาน	กปร.	ในคา่ย	ตชด.	คา่ยมฤคทายวนั		
อำาเภอชะอำา	เพชรบรุ	ีในเยน็วนัพฤหสับด	ีแล้วทา่นจะมาสมทบ
กับพวกเราเพื่อ	workshop	ในวันศุกร์และเสาร์	รายละเอียด
การดูงานและประสานงานกับแหล่งดูงานต่างๆ	 นั้นท่านให้
ปรกึษากบั	ผช.ลลติ	ถนอมสงิห	์สดุทา้ยเราไดก้ำาหนดดงูานและ	
workshop	 ระหว่างวันที่	 26	 พฤษภาคม	 ถึง	 1	 มิถุนายน		

และกำาหนดถึงค่ายมฤคทายวัน	ในพฤหัสบดีท่ี	19	พฤษภาคม	2546	
นอกจากคณะทำางานยกร่างฯ	แล้วผมยังเชิญ	ผศ.ดร.ประพันธ์	
โอสถาพันธ์	ผศ.ดร.บัญญัติ	มนเทียรอาสน	์และ	ผศ.ดร.ศัณสนี	
ชุมนุมมณี	 ร่วมไปดูงานด้วย	 คณาจารย์ที่ไปดูงานและ	
Workshop	จงึม	ี10	คน.	พวกเราไปดงูานทีเ่ขือ่นป่าสกัชลสทิธิ	์	
พื้นที่ทดลองศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม่	 วัดมงคลชัยพัฒนา	
สระบุรี	และชุมชนใกลเ้คียง,	ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ	
ฉะเชิงเทรา,	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 จันทบุรี						
และศนูยศ์กึษาการพฒันาห้วยทรายฯ		ชะอำา	เพชรบรีุ.	ประเดน็
สำาคัญที่สุดที่ได้จาก	 workshop	 ครั้งน้ี	 คือชื่อหลักสูตร.	
ท่าน	ดร.สุเมธ	เห็นว่าชื่อ	“การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ”	
ยงัไมเ่หมาะ	ชือ่นีเ้ปน็ชือ่ทีไ่มย่ดืหยุน่และแอบองิพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	มากเกินไป	 เป็นการไม่สมควร	หากในการจัดการ
หลักสูตรทำาอะไรที่ไม่เหมาะสม	 	 อาจจะเป็นที่ระคายเคือง
พระยุคลบาทได้	 ท่านเสนอให้ใช้คำาว่า	 “ภูมิสังคม”	 ซึ่งเป็น
หลักการทรงงานท่ีสำาคัญหลักหน่ึง	ดังพระราชดำารัส	“…การพัฒนา
จะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ	 ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา	 คือ	 นิสัยใจคอของคน	
เราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้	 เราต้องแนะนำา	
เราเข้าไป	 ไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้	 แต่ถ้าเรา
เข้าไปแล้ว	เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง	ๆ 	แล้วก็อธิบาย
ให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนาน้ีก็จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง…”		
ทา่นอธบิายวา่	ชือ่นีน้า่จะเปน็ชือ่ทีย่ดืหยุน่	สามารถสอดแทรก
การพัฒนาตามปรัชญาตะวันออก	 เปรียบเทียบกับปรัชญา
ตะวนัตก	และแมก้ระทัง้ความรูแ้ละประสบการณข์องปราชญ์
ท้องถ่ินท่ีมีอยู่มากมายได้	 เราจึงได้ช่ือหลักสูตรภาษาไทยว่า 
“การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน”

ภายหลังการยกร่างหลักสูตรแล้ว	 ขั้นตอนต่อไปคือ
การวิพากษ์หลักสูตร	 ซึ่งจัดระหว่างวันที่	 27–28	 มิถุนายน	
2546	ณ	สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์โดยระดม
ความคดิจากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทกุหนว่ยงาน	ในการกลา่ว
เปดิการวพิากษ์	ทา่น	ดร.สเุมธ	ได้กลา่วถงึ	“หวัใจของหลกัสตูร”	
ไว้ว่า	 	 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเพื่อให้เข้าใจใน
พระราชปรชัญา		แนวคดิและทฤษฎใีนการพฒันาและอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	 ในพระราชดำาริ	 โดยมีผู้ท่ีสนอง
งานตามแนวพระราชดำาริช้ันผู้ใหญ่จำานวนมาก	ท่ีสนองงานต่อเน่ือง
มายาวนานเป็นผู้สอน	 เพื่อที่จะเผยแพร่	 สืบทอด	 และนำา
แนวทางการพฒันาตามแนวพระราชดำาริไปใช	้		ในงานของทัง้
ภาคราชการ	 	 เอกชน	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	 ต่อจากนั้น
คณะทำางานยกรา่งได้เสนอรายละเอยีดต่าง	ๆ 	ของหลกัสตูรให้
ท่ีประชุมวิพากษ์	จนสุดท้ายได้ข้อยุติว่าหลักสูตรน้ีมีช่ือปริญญาว่า	
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาการพฒันาภมูสิงัคมอยา่งยัง่ยนื		
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ยงัขาดชือ่ภาษาองักฤษ	ตอ่มาภายหลงั	รศ.สมชาย	องคป์ระเสรฐิ	
ได้ขอให้	 ศ.นพ.เกษม	 วัฒนชัย	 (ขณะนั้นท่านดำารงตำาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	 ช่วยคิดชื่อหลักสูตร
เป็นภาษาอังกฤษ	 จึงได้ช่ือหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษว่า	
Geosocial	 Based	 Sustainable	 Development.	
สภามหาวทิยาลยัพจิารณาและอนมุตัหิลกัสตูรในคราวประชมุ
เมื่อวันที่	 16	พฤศจิกายน	 2546	 โดย	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	
ไดก้รณุามาชีแ้จงตอ่สภาดว้ยตนเอง	หลกัสตูรฯเปดิรบันกัศกึษา
รุ่นแรก	เม่ือวันท่ี	12	มิถุนายน	2547	ฯพณฯ	อานันท์	ปันยารชุน	
ท่านอดีตนายกรัฐมนตร	ีไดก้รณุาใหเ้กยีรตบิรรยายเปน็ปฐมฤกษ	์
ในหวัขอ้	“จดุยนืของการพัฒนาประเทศไทยท่ามกลางกระแส
การพัฒนาของโลก”

ในวันที่	21	มิถุนายน	2555	สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี		เสด็จฯ	ทรงงานท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้		
ได้ทรงพระเมตตาฉายพระรปูรว่มกบัอาจารยพ์เิศษ	คณาจารย	์
และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อยา่งหาท่ีสดุมไิดก้บับคุคลทกุคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร
การพัฒนาภูมสังคมอย่างยั่งยืน	

ก้าวต่อไปของภูมิสังคม
หลกัสตูรการพฒันาภมูสิงัคมอยา่งยัง่ยนื	รว่มกบัมลูนิธิ

ชัยพัฒนา	ได้จัดงาน	“หนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง
ย่ังยืนตามรอยพ่อ	เฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 ในวันที่	 21	 มกราคม	
2558	ณ	เชยีงใหม่ฮอลล	์ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา	แอรพ์อรต	์
จังหวัดเชียงใหม่	ในงานมีการรวบรวมผลงานของศิษย์เก่า	ท่ีสำาเร็จ
การศึกษา	 และได้นำาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบติังานจนเกิดสมัฤทธิผลทีน่่าประทบัใจ	ในการจดังาน
ครบรอบ	 1	 ทศวรรษดังกล่าว	 มีการจัดทำาหนังสือขึ้นชื่อว่า	
1ทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอย่างย่ังยืน	 โดยบทสุดท้าย
ของหนังสือไดต้ัง้หวัขอ้บทไวใ้นบทที	่9	ชือ่วา่	กา้วตอ่ไปของภมูิ
สังคม	โดยการสัมภาษณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก	
เพ่ือสะท้อนมุมมองให้หลักสูตรว่าควรจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร	ดังน้ี

ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	1	ทศวรรษ
การพัฒนาภูมิสังคม	ดังนี้	...

.........นอกจากวันหนึ่งเรามีขีดความสามารถตั้งเป็น
สถาบัน	 อาจจะต้ังสถาบันต่างหากของแม่โจ้เลย	 ต้ังสถาบัน
ซึ่งอันนี้จะโก้มาก	 ความโก้ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะ	 แต่สาระ
ของความโก้นั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญกว่า	 เป็นสถาบันแห่งแรก
ของเมืองไทยที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัว
อยา่งหลายดา้นเลยนะครบั	มนัอาจจะไมจ่ำาเปน็ตอ้งไดป้รญิญา
กไ็ด	้อาจจะเปน็เรือ่งวฒุบิตัรดา้นนัน้ดา้นนีอ้ะไรตอ่อะไรขึน้มา	
เรา	organize	แลว้สามารถมรีายไดม้าเลีย้งตวัเองได	้อนันีเ้ปน็
ความฝันที่สอง	 ซึ่งจะเชื่อมต่อกันเพราะว่าอาจารย์เองก็กำาลัง
จะเสนอเรื่องปริญญาเอก	 เพราะฉะนั้นเราเริ่มตรงกลางคือ
ปริญญาโท	พอเราเริ่มขึ้นไปข้างบนปริญญาเอก	 แล้วลองมา
ข้างล่างอาจจะเปิดเป็น	course	 เรื่องดิน	 เรื่องป่า	ฯลฯ	เป็น
วุฒิบัตร	เพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจ	ต่อขึ้นไปข้างบนและ
ต่อลงไปข้างล่างโดยจัดระบบบริหาร	 ถ้าตั้งได้สำาเร็จนะครับ	
ผมว่าเป็นชื่อเสียงของแม่โจ้ด้วยนะครับ	 ว่าเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทยเลย	 สถาบันควรมีทั้งปริญญาเอก	 ปริญญาโท	
และปริญญาตรี	ส่วนในระดับปริญญาตรีของเราน้ัน	คือ	ต่อยอด
ปริญญาตรี	คือ	หมายความว่า	ปริญญาตรีท่ีไหนมาต่อตรงน้ีไหม	
แล้วคุณได้วุฒิบัตรแถมไปอีกใบหนึ่ง	 หรือระหว่างที่เขาเรียน
ปริญญาเอกถ้าด้านใดด้านหนึ่งมาต่อยอดทางด้านนี้	 มันอาจ
จะมาเติมตรงน้ีได้ใบเล็ก	ๆ 	ไปอีกใบหน่ึง	เป็นรายละเอียดท่ีควร
ไปศึกษาความเป็นไปได้	 โดยที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนริเริ่มงาน
เช่นนี้เลย…..	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	ได้ให้
แนวคิดกับหลักสูตร	ดังนี้	

“การดำาเนินกิจกรรมของหลักสูตร	และข้อเสนอแนะ
	 1.	หลกัสตูรในชว่งทศวรรษแรกจะเปน็หลกัคดิ	หลกั

ทฤษฎ	ีในกรอบแคบ	ควรเพิม่เตมิเนือ้หาวชิาใหม้ากขึน้ใหต้อบ	
เกษตรภูมิ	 เกษตรกรและเกษตรกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจนว่า
พัฒนาอะไร	ปฏิบัติอย่างไร
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	 2.	 ควรขยายฐานรับนักศึกษา	 เน่ืองจากเหตุผล
ประการแรก	 คือ	 วิกฤติการเกษตรโลกด้านประชากรเพิ่ม	
ประการทีส่อง	global	warming	บางประเทศผลิตการเกษตร
ไม่ได้ผลดี	 มีผลให้การเกษตรมีความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ		
ท้ังอาหารคน	อาหารสัตว์	เช้ือเพลิงทางเลือก	และประการท่ีสาม	
ยังมีช่องว่างการพัฒนาอีกมากมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
เกษตรกร

	 3.	ขยายความเป็น	multidisciplinary	 ให้มากขึ้น	
ชัดเจนข้ึน	โดยคนเก่าเป็นแกน	หาคนใหม่เพ่ิมจากหลากหลายคณะ	
และคนภายนอกมาช่วยบริหารหลักสูตร

	 4.	 การจัดตั้งเป็นสถาบัน	 (เทียบเท่าคณะ)		
ในมหาวทิยาลยัแมโ่จ	้มีความเปน็ไปได	้แต่ตอ้งวางภารกจิหลกั	
คือ	ประการแรก	“ด้านการวิจัย”	เพื่อพัฒนาสู่จัดทำาหลักสูตร	
และให้ปรึกษา	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ประการท่ีสอง	ด้านการเรียน
การสอนในระดบัปรญิญาตร-ีโท-เอก	พรอ้มยกตวัอยา่งหลกัสตูร
การจัดการทรัพยากรเกษตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	
(จ.นา่น)	ท่ีนำาลกูชาวนามาเรยีน	(ทนุสมเดจ็พระเทพฯ)	เม่ือจบ
การศึกษาก็กลับไปทำานา	ส่วนอาจารย์พิเศษก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ	เช่น	ชลประทาน	พัฒนาที่ดิน	ฯลฯ

3.	 การบริการทางวิชาการ	 ได้แก่	 งานการฝึกอบรม	
ให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	(non-degree	training)	ท่ีมีบทบาททางสังคม
ในระดับต่าง	ๆ	องค์กรปกครองท้องถิ่น	และการชี้นำาสังคม	

4.	วัฒนธรรมเกษตร	ซึ่งใน	Southeast	Asia	มีพลัง
สูงมาก	แต่มีคนศึกษาเรื่องนี้น้อย

ตัวอย่างของการบริหารงานด้านการเกษตรของจีน		
ที่ประสบความสำาเร็จในการเป็นผู้นำาสินค้าส่งออกไปแล้ว		
ในปัจจุบันประธานาธิบดี	นาย	ส	ีเจิ้น	ผิง	มีเป้าหมายที่จะเป็น
ครัวของโลกภายในระยะเวลา	๑๐	ปี	โดยมีแผนการ	ดังนี้

1.	 ส่งเสริมให้อาจารย์	 นักศึกษาไปทำาเรียนรู้การทำา
เกษตรจากเกษตรกร	เพือ่เขา้ใจปัญหาและบรษิทัคอมพวิเตอร์
ขนาดใหญ่ของประเทศ	เน้นการสร้างและใช้เทคโนโลย	ีที่เป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกร

2.	มีการทำาแผนทุกระดับ	ชนบทกับเมืองทำาแผนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่การเกษตรร่วมกัน

3.	ใช้หลัก	San	Nong	(ซานหนง	-	3	เกษตร)	ซ่ึงท่านได้
ประมวลเป็นหลักเกษตรไทย	คือ

	 3.1		เกษตรภูมิ	คือ	ดิน	น้ำ�	ป่า	สิ่งแวดล้อม	
	 3.2		เกษตรกร	คือ	ชาวนา	ต้องมีธรรมมะ	และมีความรู้

ทั้งทางโลกด้วย	เพื่อลดอบายมุขได้
	 3.3		เกษตรกรรม	คือ	ผลผลิต	การแปรรูป	technology

ทั้ง	 3	 ข้อนี้อาจารย์สามารถแนะนำาให้นักศึกษา	
สร้างโจทย์	dissertation	เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวนาได้จริง”

ในขณะที	่ศาสตราจารย์	ดร.กนก	วงษต์ระหงา่น	อาจารย์
พเิศษของหลกัสตูรไดส้ะทอ้นมมุมองอกีมมุหนึง่ใหก้บัหลกัสตูร
เพื่อนำาไปพิจารณาดังนี้

จุดอ่อนของหลักสูตรนี้มี 3 เรื่อง ที่ต้องปรับปรุง คือ 
1.	การบูรณาการความคิดของเนื้อหาวิชาทั้งหมดลงสู่

การปฏิบตั	ิเทา่ทีผ่มทราบอาจารยก็์มพีาลงพืน้ทีอ่ยูบ่า้ง	แตผ่ม
ไม่ได้มีโอกาสเห็นวิธีการตรงน้ัน	ซ่ึงเท่าท่ีฟังดูบ้างผมมีความรู้สึก
ว่ามันยังไม่ได้ทำาให้เกิดความเข้าใจ	ที่สำาคัญมันไม่มีความรู้สึก
วา่ผมอยากจะไปทำา	ผมดูไดจ้าก	ผมถามทกุครัง้เลยวา่	จบแลว้
พวกคุณจะไปทำาอะไร	 พบว่าจำานวนคนที่จะไปลงในพื้นท่ี	
ลดลง	ปีแรก	ๆ 	ผมว่า		ค่อนห้องเค้าจะไปทำางานในพ้ืนท่ี	ส่วนใหญ่
คนทีท่ำางานอยูแ่ลว้	เพราะฉะนัน้ตรงนีต้อ้งกลบัไปพฒันาตนเอง	
Multidiscipline	 ไม่ใช่	 No	 Discipline	 แต่เป็นการใช้		
Discipline	หลายอันเข้าด้วยกันบูรณาการกัน

2.	ด้านนักศึกษา	อาจารย์จะต้องรู้เป็นรายบุคคลเลย
ท่ีมาเรียนว่า	พ้ืนฐานความรู้และ	background	ของเค้าแต่ละคน
เป็นยังไง	 เราต้องบอกเลยว่า	 คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้		
ก่อนเปิดเรียน	 เพ่ือการส่งเสริมให้มีความรู้ที่สมบูรณ์	 คือมัน
เหมือนกับว่าเราอาจจะคิดในมิติกำาไรขาดทุนมาก	เช่น	เราต้องมี
นักศึกษาจำานวนกี่คนถึงจะคุ้มในการเปิดหลักสูตร		
ในความเป็นจริงแล้ว	หลักการของหลักสูตร	คือ	สร้างคนออกไป
ทำางาน	ผมเชือ่วา่คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่กีมากทีอ่ยากมาเรยีนกบัเรา	
แตเ่รายงัไปไมถ่งึเขา	อาจมนีกัศกึษาบางสว่นทีเ่รยีนเพือ่ประเทอืง
สติปัญญา	 แต่ผมคิดว่าประเทศไทยยังมีความยากจน		
ยังไม่พร้อมพอที่จะทำาแบบนั้นได้

3.	วิธีการสอนในแต่ละวิชา	ผมคิดว่า	เราต้องมีวิธีการ
สอนที่หลากหลายมากกว่าบรรยายในห้อง	หรือพาไปดูงานใน
พ้ืนที	่มนัตอ้งมีอะไรมากกว่านีท้ีท่ำาใหค้นเปลีย่นใจได	้ทำาใหค้น
ทำางานอยู่แลว้มกีำาลงัใจได	้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะออกไปทำางานใน
พื้นที่	 เช่น	 สมมุติว่าเราลงไปในพ้ืนที่	 ประเด็นที่เราไปเห็น	
ในการแกไ้ขปญัหา	แลว้เราสามารถทีจ่ะโยงกลบัมาไดว้า่เกีย่วขอ้ง
กบัทฤษฎ	ีหรอืแนวคดิของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่งไร	
ยกตัวอย่างหญ้าแฝก	 คนทั่วไปอาจไม่เห็นว่ามีอะไร	 ก็คือ		
หญา้แฝกกนัดนิพงัทลาย	เรากต็อ้งการอะไรทีม่นัจะกัน้การพงั
ทลายของหน้าดิน	 แต่ประเด็นคำาถามมีอยู่ว่า	 ทำาไมพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเลือกหญ้าแพรก	 หรือต้นมะยม	
แสดงให้เห็นวา่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวทรงมองมิตอิืน่ๆ	
เชน่	ดนิตรงนัน้อยูใ่นสภาพคอ่นขา้งเสือ่มแลว้	สารอาหารนอ้ย	
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มีพืชอะไรท่ีจะเติบโตได้	รักษาหน้าดินไว้ได้	โดยเฉพาะเม่ือมีฝน	
มีน้ำ�มาชะหน้าดินอย่างแรง	พืชนี้ต้องมีรากลึก	โตเร็ว	และไม่
ขยายไปเป็นวัชพืช	 สร้างปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต	ไมใ่ชแ่ก้ปัญหาหนึง่	แลว้ไปสรา้งปัญหาอกีเรือ่งหนึง่	
แล้วก็ตามไปแก้เรื่องหนึ่ง	ไปสร้างปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง	อย่างนี้
เป็นต้น

ผมอยากเห็นคนที่จบหลักสูตรนี้	ออกไปทำาประโยชน์
ในดา้นใดดา้นหนึง่	เชน่	พวกสือ่มวลชน	แลว้เอาพวกสือ่มวลชน	
นักข่าว	 Columnist	 มาเรียน	 เม่ือจบแล้ว	 จะได้รู้ว่าเวลา
คุณเขียนเร่ืองเก่ียวกับความยากจนของประเทศ	ความเหล่ือมล้ำ�
ของสงัคมในประเทศ	เรือ่งเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว	
คุณจะได้เขียนให้มันถูกต้อง	 ลึกซ้ึง	 ไม่ใช่เขียนแค่แต่ว่า	 เสด็จมาน่ี	
แลว้กเ็สดจ็กลบัจบแล้ว	เพราะฉะนัน้ตรงน้ีผมอยากให้หลกัสตูร
คิดให้มากๆ

มุมมองของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	จากการสัมภาษณ์
อธิการบดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร	จำาเนียร	ยศราช	ท่านได้ให้
มุมมองของหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน	ดังนี้

หลักสูตรในระยะเวลาอีก	 10	 ปี	 ข้างหน้า	 “ผมมอง
ง่ายๆ	หลักสูตรน้ีต้องดำาเนินต่อไปในอนาคต	หยุดไม่ได้หรอกครับ	
ผมมีโอกาสคุยกับผู้บริหารวิชาการบ่อย	 ๆ	 ถ้าแบ่ง	 ranking	
ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น		A	B	C	ภูมิสังคมเป็น

หลักสูตรเกรด	 A	 ของมหาวิทยาลัย	 สิ่งที่ผมอยากเห็น	 ก็คือ	
พัฒนาหลักสูตรให้มีประโยชน์กับโลกปัจจุบัน	 โลกแห่ง
การเปลีย่นแปลงนะครบั	โดยการพฒันาให้เปน็หลกัสตูรนานาชาติ	
จะในระดับปริญญาโท	หรือปริญญาเอกผมไม่รู้นะครับ	เพราะว่า
ถ้าเราทำาอย่างน้ีได้นะ	หลักสูตรน้ีจะเป็นมหาหลักสูตรท่ีทุกคน
ในอาเซียนท่ีต้องพ่ึงพา	แล้วมันไม่ใช่เฉพาะ	ASEAN	มันจะไปได้
ทั่วโลกด้วย	 เพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นลักษณะ	
U-turn	project	ท้ังน้ันเลย	ต้องกลับมาหาความดีงาม	กลับมา
สู่รากเหง้าเดิมครับ	

ความสำาเร็จของหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างย่ังยืน	
ที่ผ่านปัญหา	 อุปสรรค	 ความสุข	 ความทุกข์	 มาตลอดระยะ
เวลา	13	ปี	เกิดจาดความเมตตาของ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	และ
จากพลงัของคณาจารยก์ลุม่หนึง่ของมหาวทิยาลยัแมโ่จ	้อาจารย์
พิเศษภายนอกท่ีผู้เขียนไม่สามารถอาจกล่าวนามได้หมด	ที่ยอม
เสียสละเวลา	 ชีวิตส่วนตัว	 จนบางครั้งถึงกับเสียโอกาสท่ีดี	 ๆ	
ของชีวิต	 เพียงเพื่อจะสานต่อภารกิจท่ียิ่งใหญ่	 คือ	 สานต่อ
ศาสตร์พระชา	 ที่พระราชทานให้กับคนไทยทุกคน	 ได้เข้าใจ	
เข้าถึง	พัฒนา	เพ่ือความผาสุกย่ังยืนของประชาชน	ดังพระปฐม-
บรมราชโองการวา่	“เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม	เพือ่ประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	
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